



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๓ มูลค่าข่าว ๓๔๑,๔๒๙.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อก. สานต่อ โครงการ “สานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม ปี 5” มอบ 65 ทุนให้นักศึกษาที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ องค์ความรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวคงไม่พอสำหรับเด็กไทย ดังนั้น การเรียนรู้นอกห้องเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม จึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเด็กไทยให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต องค์การเภสัชกรรมตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “สานฝัน ปันน้ำใจสู่สังคม ปี 5” ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาที่อุทิศตนช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ โดยในปีนี้อองค์การเภสัชกรรมได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 65 ทุน มูลค่า 1,930,000 บาท

นายแพทย์สุวิทย์ เขียวศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อก.) เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรม เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีพันธกิจหลักในการผลิตและจัดหายาจำเป็นในประเทศ เพื่อความมั่นคงในระบบยา ขณะเดียวกัน องค์การเภสัชกรรมให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคม เช่นกันและจัดมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรมที่มีความสำคัญก็คือการให้ทุนการศึกษา เนื่องจากเยาวชนจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติ ส่วนเหตุผลที่มอบทุนให้กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมมีหน้าที่หลักในการผลิตยา วิชาชีพที่สำคัญที่เกี่ยวข้องก็คือ เภสัชกรรม ซึ่งมีความรู้ในเรื่องยา ส่วนนักวิทยาศาสตร์จะมีความรู้เกี่ยวข้องกับ การวิจัยและการพัฒนา ทั้งสองวิชาชีพจะต้องทำด้วยกันในองค์การเภสัชกรรม เพื่อร่วมกันผลิตยาใหม่ๆ ออกมาให้กับสังคม ดังนั้น องค์การเภสัชกรรมจึงจัดทุนให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสองวิชาชีพ มาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 5 ปี

ในการผลิตยาที่มีความปลอดภัยจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ โดยเฉพาะทางด้านเภสัชกรรม และนักวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยกันคิดค้น และผลิตยาออกมาให้ได้ตามคุณภาพและมาตรฐานที่จำเป็น ฉะนั้น สองวิชาชีพนี้จึงมีความจำเป็นในการที่จะช่วยกันพัฒนาระบบยาในส่วนต่างๆ ให้มีคุณภาพ

ขณะเดียวกันองค์การเภสัชกรรมก็ต้องการที่จะเห็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพตนเอง ซึ่งไม่เพียงแต่ความรู้อย่างเดียว แต่อยากให้นิสิตนักศึกษาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบสูง สมดังที่สมเด็จพระบรมราชชนก ทรงตรัสถึงการพัฒนางานทางสาธารณสุขว่า “ไม่ได้อยากให้เป็นหมออย่างเดียว อยากจะให้เป็นคนรวมอยู่ด้วยในวิชาชีพ คือจะต้องเข้าใจสังคม เข้าใจชุมชน และต้องมิจิตอาสา

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับทุน องค์การเภสัชกรรมจะขอให้ทางมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็นผู้คัดเลือกนิสิต นักศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา ที่ได้คัดเลือกนิสิต นักศึกษาเข้ารับการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตที่องค์การเภสัชกรรมกำหนด คือเป็นนักศึกษาที่มีระเบียบวินัย มีความประพฤติดี และเป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม หรือทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือมหาวิทยาลัย องค์การเภสัชกรรม สังคม ชุมชน ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้มีจิตสำนึกที่ดี มีความเสียสละ ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ระหว่างเรียน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย

กับองค์การเภสัชกรรม ที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่รองรับการผลิต บัณฑิตในสายเภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เข้าสู่สายอาชีพ องค์การเภสัชกรรมมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้การสนับสนุน ทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมบุคลากรของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีจิตอาสาได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่สร้างสังคม ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน ถือว่าเป็นความสุขที่สัมผัสได้ทั้งจากใจผู้ให้และผู้รับ เช่นเดียวกับ **นายเหมือนตะวัน อ่อนน้อม นิสิตปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย** ที่กล่าวด้วยความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมทุนกับองค์การเภสัชกรรมในครั้งนี้น่า หลังจากเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และออกไปสร้างฝายให้กับอุทยานแห่งชาติภูบรี ซึ่งเป็นเหตุผลที่ ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนในครั้งนี้



“ผมอยากจะทำเรื่องให้ตั้งใจเรียนเพื่อทำเกรดให้ดีกว่า เพราะถ้าเราทำเกรดดี ก็จะมีเวลาไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมได้ โดยไม่ต้องห่วงเรื่องการเรียน สำหรับทุนที่ได้รับในครั้งนี้น่าจะเป็นทุนสำหรับการวิจัย ทางด้านการศึกษาต่อไป”

ไม่ต่างจาก **น.ส.จิตติภา กลิ่นสุข** นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ช่วยเชิญพระมหามงกุฎ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ปี 2550 และเป็น 1 ในคณะทำงานของกิจกรรม นักศึกษาของสโมสร งานวิทยาศาสตร์ ขณะเดียวกันได้รับมอบหมายให้เป็นเหรียญนักกีฬา ดูแลเรื่องระบบการเงินและบริหารการเงิน ซึ่งเป็นตัวกลางในการบริหารเงิน เพื่อให้กิจกรรมดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่ทำให้ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ในผู้รับทุนการศึกษาจากองค์การเภสัชกรรม “การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 4 ปี การเรียนคงไม่ใช่จุดหมายหลัก ในการประสบความสำเร็จ เพราะถ้าเราไป ได้เกรดดี คงไม่เพียงพอ สำหรับการใช้ชีวิตจริง แต่การทำกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่ปีที่ 1-4 ซึ่ง



จะต้องออกไปทำด้วยตนเอง จะเป็นความรู้นอกห้องเรียนจริงๆ ที่สอนให้เราทำงานอย่างเป็นระบบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักวิคิดและการวางแผน ถึงแม้ว่าจะเป็นงานเล็กๆ ก็ตาม แต่ทุกงานต้องลงทำไม่ว่างานเล็กงานน้อยมันจะมีปัญหาหมด ฉะนั้น คนที่เจอก่อนก็จะมีภาวที่ดีกว่าคนที่ไม่เคยทำ” พร้อมกล่าวปิดท้ายว่า จะนำทุนการศึกษาที่ได้รับครั้งนี้ไปต่อยอดทางการศึกษา ด้วยการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเออีซี ในปี 2558”

ขณะที่ **น.ส.วันนีย์ ศรีสวัสดิ์** คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า ปกติทำกิจกรรมต่างๆ ไปของคณะอยู่แล้ว ปีที่แล้วได้ทำงานกับสโมสรเภสัชศาสตร์ อยู่ฝ่ายจัดหารายได้ ดูแลเรื่องการขอสปอนเซอร์ และหนังสือการขออนุญาต การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับมหาวิทยาลัย ทำมาตั้งแต่ปีที่ 1 ด้วยการเข้าร่วมประชุมสโมสรอย่างสม่ำเสมอ แต่การได้เป็นตำแหน่งหัวหน้าจะต้องอยู่ที่ 4 จนได้รับคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้ารับทุนดังกล่าว และจะนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ในการศึกษาต่อไป



“อยากบอกกับทุกคนว่า จงทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ ในสิ่งที่ตัวเองรัก เพราะถ้าเราได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ เราก็มีความสุข และทำให้งานนั้นออกมาดี และอยากให้ทุกคนช่วยกันทำงานเพื่อให้งานนั้นประสบความสำเร็จ อย่างมุ่งมั่นจะเรียนอย่างเดียว ต้องรู้จักทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมบ้าง ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อการเรียนและสังคม”

การทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ระหว่างเรียน ไม่เพียงแต่ช่วยให้เยาวชนไทยเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังขับเคลื่อนให้ประเทศพัฒนาไปในทิศทางที่ดี เข้มแข็ง และยั่งยืน



องค์การเภสัชกรรมมอบ 65 ทุน เกือบ 2 ล้านบาทให้กับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและขาดแคลนทุนทรัพย์

คณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 8 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยละ 4 ทุน ทุนละ 30,000 บาท รวม 32 ทุน รวมเป็นเงิน 960,000 บาท ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 5 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยละ 4 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวม 20 ทุน รวมเป็นเงิน 400,000 บาท ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุน ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และเป็นทุนการศึกษาที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับองค์การเภสัชกรรม แต่จะมีนักศึกษาที่ได้รับทุนสนใจเข้ามาร่วมทำงาน ทำกิจกรรมเพื่อสังคม กับองค์การเภสัชกรรมเป็นประจำทุกปีหลังจบการศึกษา และนับได้ว่าโครงการนี้ไม่ใช่เพียงแต่ให้ทุนการศึกษาแล้วสิ้นสุดเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีจิตอาสาได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่สร้างสังคม ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งผู้ให้และผู้รับ

ทุนการศึกษาให้กับบุตรของผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม จำนวน 5 ทุน ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 30,000 บาท รวม 60,000 บาท และคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวม 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท

นอกจากนี้ **องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก** มอบทุนการศึกษาเภสัชกรให้แก่ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จนจบการศึกษา โดยเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ที่เรียนดี มีคุณธรรม และขาดแคลนทุนทรัพย์ จากมหาวิทยาลัย 7 แห่ง แห่งละ 1 ทุน ทุนละ 50,000 บาท รวม 350,000 บาท ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และยังมีรางวัลบัณฑิตเภสัชกรดีเด่นประจำปี จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท